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	 COM7	มั่นใจยอดขายปี	2561	โตตามเป้า

หมาย	ระบุตลาดสมาร์ทโฟนในไทยขยายตัวได้

ตามคาด	เนื่องจากเป็นสินค้าจ�าเป็นและมีอัตรา

การเปลี่ยนรุ่นสินค้าสูง	ชูยอดขายไตรมาส	4	

สูงสุดของปีรับไฮซีซัน	พร้อมยันกรณี	“แอปเปิล	

อิงค์”	หั่นประมาณการยอดขายไอโฟนล่าสุดไม่

กระทบผลประกอบการรวม	ด้านโบรกประสาน

เสียงแนะน�าซื้อ	เหตุเชื่อมือ	ซีอีโอบาลานซ์พอร์ต

ยอดขายได้	

 นายสุระ คณิตทวีกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
คอมเซเว่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
COM7	ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก

สินค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศไทย	ประเภท

คอมพิวเตอร์แล็บท็อป	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	

โทรศัพท์เคลื่อนที่	แท็บเล็ต	และอุปกรณ์เสริม

ที่เกี่ยวข้อง	ผ่านช่องทางการจ�าหน่ายหลักใน

นาม	BaNANA,	Studio7,	BKK	smartphone	

&	tablet	และ	Brand	shops	เช่น	Samsung,	

Oppo,	Vivo	&	Huawei	รวมทั้งให้บริการศูนย์

ซ่อมสินค้าแบรนด์	Apple	ภายใต้ชื่อ	iCare	

เปิดเผยว่า	ภาพรวมธุรกิจปี	2561	เป็นไปตาม

กลยุทธ์ที่วางไว้	สอดรับกับการเติบโตของตลาด

สมาร์ทโฟนในประเทศไทยที่ขยายตัวได้อย่างต่อ

เนื่อง	ทั้งนี้	เนื่องจากสมาร์ทโฟนจัดเป็นสินค้า

ที่มีความจ�าเป็นต่อผู้บริโภคค่อนข้างมาก	และ

เป็นสินค้าที่มีอัตราการเปลี่ยนรุ่นค่อนข้างสูง	

หลังจากที่มีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ	ออกสู่ตลาด

อย่างต่อเนื่อง	รวมทั้ง	การเป็นพันธมิตรในกลุ่ม	

TRUE	จัดโปรโมชั่นทางการตลาดที่หลากหลาย	

ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยมีความสมเหตุสมผลและ

จูงใจ	ให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น			

	 ทั้งนี้	แนวโน้มยอดขายในไตรมาส	4/2561	

บริษัทฯ	เชื่อมั่นว่าได้เห็นการเติบโตที่น่าพอใจ	

เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซันของตลาดสมาร์ทโฟน	

รวมไปถึงสินค้าอิเล็คทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริม

ต่างๆ	ประกอบกับเป็นช่วงที่มีการเปิดตัวสินค้า

รุ่นใหม่ค่อนข้างมาก

	 “ส่วนกรณีที่มีความกังวลต่อความนิยม

ของสินค้าแอปเปิล	หลังจากที่บริษัท	แอปเปิล	

อิงค์	ให้ข้อมูลเรื่องการปรับลดประมาณการ

ยอดขายและรายได้นั้น	ไม่กระทบกับผลการ

ด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ	แน่นอน	เนื่อง

จากบริษัทฯ	เป็นผู้จ�าหน่ายสินค้าแอปเปิลใน

ประเทศไทย	ซึ่งยังเติบโตอยู่	แม้ว่ากระแสไอโฟน

รุ่นใหม่	อาจจะไม่เติบโตเท่าปีที่ผ่านมา	เนื่องจาก

มีราคาที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้ของประชากร

ไทยโดยเฉลี่ย	แต่ยังคงมียอดขายที่ดีอยู่	ขณะ

เดียวกันบริษัทมีการกระจายพอร์ตการจ�าหน่าย

สินค้า	เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพารายได้จาก

สินค้าใดสินค้าหนึ่งมาตั้งแต่เมื่อ	3	ปีก่อนแล้ว	

และบริษัทยังได้เพิ่มกลยุทธ์	ด้วยการสั่งสินค้าไอ

โฟนรุ่นเก่า	มาขายอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์

กลุ่มลูกค้าที่มีก�าลังซื้อปานกลาง	ทั้งนี้ยอด

ขายสินค้าอื่นของ	Apple	ยังคงเติบโตมากกว่า	

2	digit	ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ	Apple	เช่น	

MacBook,	Apple	Watch,	iPad	และทุกพอร์ต

ธุรกิจของ	COM7	ก็มีการเติบโตดี	โดยสังเกตได้

จากช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าของบริษัท	ที่

มีช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าอื่นที่ไม่ใช่	Apple	

เช่นร้าน	BaNANA,	BKK	และล่าสุด	KingKong	

Phone	ซึ่งรวมกันมีมากกว่า	500	สาขา	ในขณะ

ที่ร้าน	Studio7	มี	100	สาขา”	นายสุระกล่าว

	 โดยในปี	2560	มีสัดส่วนรายได้มาจากกลุ่ม

สินค้าโทรศัพท์มือถือ	54%	ไอที	27%	อุปกรณ์

เสริม	17%	และรายได้จากการให้บริการ	2%	

 ด้านบล.เคจีไอ	ระบุอย่างไรก็ดีคาด

ว่ารายได้ไตรมาส	4/2561	ของ	COM7	จะเป็น

ไตรมาสที่สูงที่สุดของปี	จากปัจจัยฤดูกาลวัน

หยุดผลักดัน	ซึ่งเชื่อว่าการปรับตัวลดลง	31.1%	

ของราคาหุ้นในไตรมาส	4/2561	นั้นมากเกินไป	

ทั้งนี้	ยังคงค�าแนะน�า	"ซื้อ"	ราคาเป้าหมายปี	62	

ที่	26.00	บาท	

 ด้านบล.ทิสโก้	ระบุ	คาดก�าไรใน
ไตรมาส	4/2561	ยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง	สาเหตุ

หลักมาจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ทั้งจาก

แอปเปิล	และสินค้าสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นๆ	เช่น	

Samsung,	Huawei	ที่บริษัทเริ่มขยายพอร์ต

สินค้าเพื่อกระจายการพึ่งพาสินค้าแอปเปิล

ลง	ส่วนธุรกิจ	Commercial	&	Education	ยัง

เติบโตได้ดีจากฐานลูกค้าที่ต�่าโดยคงเป้าหมายที่	

900	ล้านบาทในปีนี้	ขณะที่ธุรกิจบริหาร	True	

Shop	ปัจจุบันมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากปรับ

เปลี่ยนรูปแบบและยังมีแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้น	

	 ซึ่งจากก�าไรสุทธิใน	9	เดือนปี	2561	ที่

ท�าได้ถึง	72%	ของประมาณการท�าให้ปรับประ

มารการเพิ่มขึ้นอีก	คาดปี	2561	ท�าก�าไรสุทธิ

ได้ที่	891	ล้านบาท	โต	26%	จากปีก่อน	และปี	

2562	มีก�าไรสุทธิ	1,045	ล้านบาท	โต	17.3%	

	 ทั้งนี้	แนะน�า	"ซื้อ"	ราคาเป้าหมาย	24	

บาท	โดยประเมินว่ายอดขายไอโฟนที่เริ่มชะลอ

ตัวดูเหมือนไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายของ	

COM7	อยู่แล้ว	หลังจากที่เริ่มน�าสินค้าของแบ

รนด์อื่นๆ	เข้ามาโดยเฉพาะ	Huawei	ที่เป็นคู่แข่ง

หลักเพื่อลดการพึ่งพาสินค้าแอปเปิลลงไป	แต่

สิ่งที่ต้องรอลุ้นคือยอดขายไอโฟนในไทยจะชะลอ

ลงตามจีนที่มีประเด็นเฉพาะตัวจริงหรือไม่

COM7	ยันกรณี	“แอปเปิล	อิงค์” 
ห่ันประมาณการยอดขายไอโฟน	

ไม่กระทบผลประกอบการรวม
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	 LALIN	ตั้งเป้าปี62	รายได้	4.65	พันลบ.		

โต	15%	พร้อมคาดโกยยอดขาย	5.3	พันลบ.	

ปี62	เตรียมเปิด	8-10	โครงการใหม่	มูลค่า		

4-4.5	พันลบ.	วางงบซื้อที่ดินราว	1	พันลบ.		

น�าเงินมาจากกระแสเงินสด-การโอนโครงการฯ-

ออกหุ้นกู้	คาดรับผลกระทบเกณฑ์	LTV	ไม่มาก		

เหตุเน้นท�าตลาดกลุ่ม	Real	Demand	

 นายไชยยันต์ ชาครกุล 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
(มหาชน) (LALIN)		เปิดเผยว่าทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ในปี	2562	นี้	จะ

ให้ความส�าคัญกับตลาดที่อยู่อาศัยในกลุ่มทาวน์

โฮม	บ้านแนวคิดใหม่	และบ้านเดี่ยว	โดยมีแผน

ขยายโครงการใหม่ทั้งสิ้น	8	–	10	โครงการ	

มูลค่ารวมประมาณ	4,000	–	4,500	ล้านบาท	

โดยตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่	5,300	ล้านบาท	

และยอดรับรู้รายได้ที่	4,650	ล้านบาท	ซึ่งเติบโต

ขึ้นราว	15%	จากปี	2561	

	 ทั้งนี้ในปี	2561	ที่ผ่านมา	ภาพรวมตลาด

อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย	มีการขยายตัว

ได้จาก	ปีก่อนหน้า	โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก

การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมที่คาดว่าทั้งปีจะ

ขยายตัวได้ราว	4.0	–	4.3%	ตัวเลขการบริโภค

และการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น	ตลอดจน

ผลบวกจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ

ภาครัฐ	โดยเฉพาะด้านคมนาคม	ที่ขยายเส้น

ทางรองรับการขยายตัวของเมือง	ทั้งโครงการที่

ด�าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	

รวมทั้งโครงการที่อยู่ในแผนแม่บท	ท�าให้เกิด

ท�าเลใหม่ๆ	ของโครงการที่อยู่อาศัย	ทั้งนี้ใน

ปี	2561	ที่ผ่านมา	บริษัทมีการเปิดตัวโครงการ

ใหม่ไปทั้งสิ้น	7	โครงการ	โดยสามารถท�ายอด

ขาย	และยอดรับรู้ได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้		

โดยมีก�าลังซื้อหลักจากกลุ่ม	real	demand	ที่

ต้องการที่อยู่อาศัยจริง	ซึ่งมีทั้งกลุ่มครอบครัว

รุ่นใหม่และกลุ่มคนวัยท�างาน	

	 ส�าหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยใน

ปี	2562	จะเป็นปีส�าหรับผู้ประกอบการที่เป็น

มืออาชีพอย่างแท้จริง	มองว่าตลาดโดยรวม

ยังคงเติบโตได้	แต่อาจเติบโตในอัตราที่ชะลอ

ลง	แม้เศรษฐกิจโดยรวมน่าจะขยายตัวได้จาก

ปี	2561	ราว	4.0	–	4.3%		ประกอบกับปัจจัย

บวกจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในช่วงไตรมาส

แรกของปี	ตลอดจนการลงทุนของภาครัฐที่เป็น

งบผูกพันต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า	อย่างไรก็ดี

ในปี	2562	นี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย	ที่อาจ

เข้ามากระทบ	ไม่ว่าจะความเสี่ยงจากการชะลอ

ตัวลงของเศรษฐกิจโลก	ความเสี่ยงจากสงคราม

ทางการค้า	ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตรา

ดอกเบี้ย	ตลอดจนความเสี่ยงจากผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการควบคุม	LTV	ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย	เป็นต้น	ซึ่งความเสี่ยง

เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของ

ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี	2562	นี้

ได้	ทั้งนี้ส�าหรับเกณฑ์	LTV	ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในวัน

ที่	1	เมษายนที่จะถึงนี้	นั้น	ในแง่ของบริษัทเน้น

ท�าตลาดในกลุ่ม	Real	Demand	และลูกค้าส่วน

ใหญ่เป็นลูกค้าที่ซื้อบ้านหลังแรก	ดังนั้นจึงได้รับ

ผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวไม่มาก	(มีต่อ)

LALIN	ต้ังเป้าปี62 รายได้	4.65	พันลบ.	โต15%	

พร้อมคาดโกยยอดขาย	5.3	พันลบ.	

/เตรียมเปิด	8-10	โครงการใหม่	มูลค่า	4-4.5	พันลบ.
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 นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลลิล 
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
(LALIN) กล่าวถึง	แผนงานด้านการตลาด	
ว่า	“ในปีนี้	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จะด�าเนินธุรกิจ

เชิงรุก	แสดงศักยภาพขององค์กรต้นแบบผู้

พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน	

ยาวนานกว่า	30	ปี	รวมถึงการสร้างศักยภาพ

องค์กรให้เติบโตในตลาดทุนอสังหาริมทรัพย์

อย่างมั่นคง	โดยในปีนี้	บริษัทฯ	วางเป้าหมายขึ้น

เป็นผู้ประกอบการแนวหน้าของตลาด	ภายใต้

โครงการมิกซ์ยูส	แบรนด์	ลลิล	ทาวน์	ประกอบ

ด้วย	บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม	ภายใต้ท�าเล

ยุทธศาสตร์ทั้งในกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และ

ต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่	เมืองท่องเที่ยว	และ

แหล่งงานส�าคัญ	มูลค่ารวมประมาณ	4,000	

–	4,500	ล้านบาท	โดยวางกลยุทย์การตลาด	

ภายใต้แนวคิด	The	Urban	Destination	For	

Living	สร้างฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มอายุ	25-

40	ปี	ในขณะที่ยังรักษาฐานลูกค้าเก่าของลลิล	

และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อต่อยอด	Brand	

Loyalty

	 ในส่วนของการพัฒนาบ้านให้ตอบโจทย์

ในยุค	4.0	นายชูรัชฎ์	กล่าวเพิ่มเติมว่า	“ความ

ทันสมัย	และการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

ที่แท้จริง	คือแนวคิดของบ้านที่บริษัทฯ	พัฒนา

ในรูปแบบ	ลลิล	เพอร์เซอร์นัลไลซ์	สไตล์	(Lalin	

Personalized	Style)	ที่สามารถออกแบบ

และปรับฟังก์ชั่น	เพื่อตอบโจทย์การใช้งานทุก

ความต้องการของลูกค้า	การอยู่ร่วมกันทั้ง

แบบครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย	(Lalin	

Universal	Society)	อีกทั้งยังมีการใช้แนวคิด	

Eco	Green	ในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุใน

โครงการ	รวมถึงเน้นเรื่องการมีบริการหลังการ

ขาย(CRM)	ในรูปแบบ	Lalin	4.0	Connectivity	

ที่ลูกค้าสามารถรับทราบข่าวสารข้อมูล	สื่อ

สารกับลลิล	แบบทูเวย์คอมมิวนิเคชั่นอย่าง

รวดเร็วผ่าน	Line@	LalinSociety	ซึ่งทั้งหมด

คือการต่อยอดมาตรฐานของลลิลที่มุ่งเน้นเรื่อง	

Quality	of	Living	ที่ให้กับลูกค้าของโครงการ	

ทั้งนี้บริษัทฯ	วางงบประมาณด้านการตลาดปีนี้

ประมาณ	3	–	4%

	 ในส่วนของการลงทุน	บริษัทฯ	วางงบซื้อ

ที่ดินไว้ที่ประมาณ	1,000	ล้านบาท	โดยแหล่ง

เงินทุนส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากการ

ด�าเนินงาน	ที่ได้มาจากการโอนโครงการต่างๆ	

และอีกส่วนจากการออกหุ้นกู้	ซึ่งจะพิจารณา

ออกในจ�านวนและช่วงเวลาที่เหมาะสม	เพื่อให้

สอดรับกับการขยายธุรกิจ	และการเติบโตใน

ระยะยาวของบริษัททั้งนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	

(D/E	Ratio)	ของบริษัทในปัจจุบันยังคงอยู่ใน

ระดับที่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่มาก	

ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงทางด้านการเงินที่ต�่า	และ

ยังคงมีศักยภาพในการขยายธุรกิจได้อีกมากโดย

ไม่ติดปัญหาเรื่องของแหล่งเงินทุน

	 ทั้งนี้	ในปีที่ผ่านมา	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	ผู้

พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	ภายใต้แนวคิด	

“บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี”	ได้รับรางวัลจด

ทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยม	Best	

Company	Performance	Awards	และรางวัลผู้

บริหารสูงสุดดีเด่น	Best	CEO	Awards	จากงาน	

SET	Awards	2018	รางวัลที่การันตีคุณภาพ

การบริหารงานยอดเยี่ยมระดับประเทศ	สะท้อน

ความมุ่งมั่นของลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	ในการสร้าง

มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ตลอดระยะเวลา	30	ปี	และความเป็นมืออาชีพ

ของการบริหารงานอสังหาริมทรัพย์	โดยเฉพาะ

ตลาดเรียล	ดีมานด์	ตอบสนองความต้องการ

ของผู้อยู่อาศัยจริง	โดยมีผลประกอบที่เติบโตต่อ

เนื่อง	และยั่งยืน	(Sustainable	Growth)	

	 โดยส่วนของการลงทุน	บริษัทฯ	ได้วางงบ

ซื้อที่ดินไว้ที่ประมาณ	1,000	ล้านบาท	ซึ่งเน้น

ซื้อเป็นที่ดินในกรุงเทพ	กว่า80%	ส่วนที่เหลือ

เป็นที่ดินในต่างจังหวัด	โดยแหล่งเงินทุนส่วน

ใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน	

การโอนโครงการต่างๆ	และการออกหุ้นกู้	โดยมี

อัตราหนี้สินต่อทุน	(D/E	Ratio)	อยู่ที่	0.76	ซึ่ง

ยังคงอยู่ระดับต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

LALIN	ต้ังเป้าปี62 รายได้	4.65	พันลบ.	โต15%	

พร้อมคาดโกยยอดขาย	5.3	พันลบ.	

/เตรียมเปิด	8-10	โครงการใหม่	มูลค่า	4-4.5	พันลบ.
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 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิต
องค์กรของ บริษัท ซุปเปอร์ เอน
เนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) ที่ระดับ "BBB-"	โดยอันดับ
เครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่แน่นอนจาก

โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท	ซึ่งแต่ละโครงการมี

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับหน่วยงานการ

ไฟฟ้าภาครัฐ	อันดับเครดิตยังค�านึงถึงผลการ

ด�าเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงไฟฟ้าของบริษัท

ด้วยเช่นกัน	อย่างไรก็ตาม	อันดับเครดิตถูกลด

ทอนลงจากกลยุทธ์การลงทุนที่ค่อนข้างเสี่ยงของ

บริษัทและความเป็นไปได้ที่ระดับการก่อหนี้จะเพิ่ม

สูงขึ้น	นอกจากนี้	อันดับเครดิตยังได้รับแรงกดดัน

จากความเสี่ยงด้านการด�าเนินงานของโครงการ

โรงไฟฟ้าที่บริษัทก�าลังพัฒนาอยู่ด้วย

 ประเด็นส�าคัญที่ก�าหนดอันดับ
เครดิตกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้
	 การคงอันดับเครดิตไว้ที่ระดับเดิมอยู่บน

สมมติฐานของกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จาก

โรงไฟฟ้าของบริษัท	ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่

ด�าเนินการแล้วจ�านวนมากกว่า	100	แห่งซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ปัจจุบัน

ก�าลังการผลิตรวมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ

โรงไฟฟ้าที่ด�าเนินการแล้วอยู่ที่ประมาณ	780	

เมกะวัตต์

	 โรงไฟฟ้าทุกแห่งของบริษัทมีสัญญาซื้อ

ขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้ผลิตและผู้จ่ายกระแส

ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ	เช่น	การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ซึ่งได้รับการจัด

อันดับที่ระดับ	"AAA"	จาก	ทริสเรทติ้ง	การไฟฟ้า

นครหลวง	(กฟน.)	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

(กฟภ.)	ดังนั้น	ความเสี่ยงในการไม่ได้รับช�าระเงิน

จากผู้รับซื้อไฟฟ้าจึงอยู่ในระดับต�่า	นอกจากนี้	โรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความเสี่ยงด้านการ

ด�าเนินงานค่อนข้างต�่า	ท�าให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต

ได้นั้นสามารถคาดการณ์ได้

	 ผลการด�าเนินงานมีความแข็งแกร่ง	

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทส่วน

ใหญ่เริ่มเปิดด�าเนินการในปี	2559	และมีผลการ

ด�าเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ	โดยนับตั้งแต่

เริ่มด�าเนินการผลิต	ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ของบริษัทสูง

กว่าปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ตามความน่า

จะเป็นที่	75%	(ระดับ	P75)	ส่งผลให้อัตราก�าไร

ก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา	และค่า

ตัดจ�าหน่ายต่อรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ทรงตัวอยู๋ในระดับสูงกว่า	85%

	 ในเดือนมิถุนายน	2561	โรงไฟฟ้าพลังงาน

ขยะแห่งแรกของบริษัทก�าลังการผลิต	9	เมกะวัตต์

เริ่มเปิดด�าเนินการ	โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวยังจ�าเป็น

ต้องมีการปรับตั้งให้เข้าที่ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติใน

ช่วงเริ่มต้น	ผลการด�าเนินงานในระยะยาวจึงยัง

ต้องรอการพิสูจน์ต่อไป	ทั้งนี้	ทริสเรทติ้งคาดว่า

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะดังกล่าวจะเริ่มเข้าที่และ

สร้างอัตราก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	ค่าเสื่อม

ราคา	และค่าตัดจ�าหน่ายต่อรายได้สูงกว่าระดับ	

50%	นับตั้งแต่ปีที่	3	ของการด�าเนินงาน

	 การลงทุนของบริษัทในโครงการโรงไฟฟ้า

เริ่มเห็นผลในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	โดยรายได้จาก

การด�าเนินงานรวมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนับตั้งแต่

ปี	2559	และเนื่องจากบริษัทขยายกิจการอย่าง

รวดเร็ว	ทริสเรทติ้งจึงคาดว่ารายได้จากการด�าเนิน

งานรวมจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงระดับ	8,000	

ล้านบาทในอีก	3	ปีข้างหน้าจากระดับประมาณ	

5,500	ล้านบาทในปี	2561

	 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	(ก�าไรจากการ

ด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ต่อรายได้จากการด�าเนินงานรวม)	เพิ่มขึ้นเป็น	

89.1%	ในช่วง	9	เดือนแรกของปี	2561	จากที่

ติดลบในปี	2557	และปี	2558	อัตราก�าไรจาก

การด�าเนินงานของบริษัทน่าจะยังคงแข็งแกร่ง

ต่อไปเมื่อพิจารณาถึงการควบคุมต้นทุนที่มี

ประสิทธิภาพของบริษัท	ทั้งนี้	ทริสเรทติ้งคาด

การณ์ว่าอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานของบริษัท

จะยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า	75%	ในช่วง	3	ปีข้าง

หน้า	(มีต่อ)

ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กร	"SUPER"	

ท่ี	"BBB-"	แนวโน้ม	"Stable"
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 ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน
จากโครงการโรงไฟฟา้ใหม่  
	 ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะยังคงต้องเผชิญ

กับความเสี่ยงด้านการด�าเนินงานเนื่องจากบริษัท

มีโครงการจ�านวนมากที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา	

ทั้งนี้	บริษัทก�าลังขยายไปสู่พลังงานทดแทน

ประเภทอื่น	ๆ	อาทิพลังงานขยะที่มีความเสี่ยง

ด้านการด�าเนินงานสูงกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์	บริษัทต้องจัดการกับความเสี่ยงด้าน

วัตถุดิบอันเนื่องมาจากความผันผวนของปริมาณ

และราคาของเชื้อเพลิง	รวมถึงผลกระทบด้านสิ่ง

แวดล้อมจากการผลิตอีกด้วย	ปัจจุบันบริษัทมี

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะในประเทศจ�านวน	4	แห่ง	

ก�าลังการผลิตรวมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่ที่	

32	เมกะวัตต์	ทั้งนี้	นอกจากโรงไฟฟ้าขยะแห่งแรก

ขนาด	9	เมกะวัตต์แล้ว	โครงการอีก	3	แห่งของ

บริษัทน่าจะเริ่มเปิดด�าเนินการได้ในอีก	2	ปีข้าง

หน้า

	 บริษัทยังมีความเสี่ยงในหลายด้านอันเป็น

ผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด	236.72	เมกะวัตต์ที่

ประเทศเวียดนาม	ทริสเรทติ้งมองว่าการลงทุนใน

ประเทศเวียดนามนั้นมีความเสี่ยงสูงกว่าโครงการ

ในประเทศไทย	โดยบริษัทต้องเผชิญความเสี่ยง

ในหลายด้าน	เช่น	ความเสี่ยงด้านประเทศ	ความ

ท้าทายในการบังคับใช้กฎหมาย	ความล่าช้า

ของการก่อสร้าง	และการเปลี่ยนแปลงอัตรา

รับซื้อไฟฟ้า	โครงการในประเทศเวียดนามยังมี

ความเสี่ยงด้านคู่ค้าที่สูงกว่าด้วย	โดยการไฟฟ้า

เวียดนาม	(EVN)	ที่ด�าเนินการโดยภาครัฐถือ

เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าอย่างถูกต้องเพียงรายเดียวใน

ประเทศ	ในขณะที่มีสถานะด้านเครดิตต�่ากว่าผู้รับ

ซื้อไฟฟ้าที่เป็นภาครัฐของประเทศไทย	นอกจากนี้	

พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามยังอยู่ใน

ช่วงแรกของการพัฒนาอีกทั้งมีประวัติที่ค่อนข้าง

สั้นอีกด้วย

	 ความเสี่ยงด้านการก่อสร้างของโครงการโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทในประเทศ

เวียดนามถือเป็นปัจจัยท้าทาย	โดยรัฐบาล

เวียดนามให้การสนับสนุนผู้พัฒนาพลังงาน

ทดแทนด้วยการเสนอรับซื้อไฟฟ้าแบบ	Fit	ที่

หน่วยละ	9.35	เซ็นต์ดอลลาร์สหรัฐฯ	ต่อกิโล

วัตต์ชั่วโมงส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	

อย่างไรก็ตาม	อัตรารับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวจะมีผล

ผูกพันกับโครงการที่เปิดด�าเนินการภายในเดือน

มิถุนายน	2562	ความล่าช้าของการก่อสร้างจึง

อาจมีผลกระทบต่อความส�าเร็จของโครงการ

ได้	ขณะที่นโยบายอัตรารับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่

เปิดด�าเนินการหลังก�าหนดดังกล่าวยังมีความไม่

แน่นอน	อย่างไรก็ดี	ความเสี่ยงด้านการก่อสร้าง

อาจบรรเทาได้ด้วยข้อก�าหนดของสัญญาก่อสร้าง

	 นอกจากนี้	บริษัทยังอยู่ระหว่างพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด	100	เมกะ

วัตต์ในประเทศเวียดนามซึ่งเป็นโครงการระยะแรก

ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด	700	

เมกะวัตต์ที่บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ	

(MOU)	กับผู้ร่วมทุนท้องถิ่นในปี	2560	โดยสรุป

แล้วโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศเวียดนาม

ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ	15,000	ล้านบาทตลอด

ช่วง	3	ปีข้างหน้า		

 กลยทุธก์ารลงทนุคอ่นข้างเสี่ยง 

อันดับเครดิตถูกลดทอนลงจากกลยุทธ์การลงทุน

ที่ค่อนข้างเสี่ยงของบริษัท	โดยบริษัทเติบโตอย่าง

รวดเร็วนับตั้งแต่ปี	2558	จากการซื้อโครงการโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ�านวนมาก	ทริสเรทติ้ง

คาดว่าบริษัทจะยังคงเติบโตต่อไปในช่วง	3	ปีข้าง

หน้าเมื่อพิจารณาถึงโครงการที่อยู่ระหว่างการ

พัฒนาและกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท	ก�าลังการ

ผลิตรวมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

ที่ด�าเนินการของบริษัทน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น	1,000	

เมกะวัตต์ในอีก	3	ปีข้างหน้าจากปัจจุบันที่	780	

เมกะวัตต์	ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	ค่าเสื่อม

ราคา	และค่าตัดจ�าหน่ายจะอยู่ในช่วง	5,000-

7,000	ล้านบาทต่อปี			

	 ในด้านลบ	การเติบโตอย่างมากของบริษัท

จะท�าให้บริษัทต้องเผชิญกับภาระหนี้จ�านวนมาก	

โดยแผนการลงทุนที่ค่อนข้างเสี่ยงของบริษัทอาจ

ลดทอนปริมาณกระแสเงินสดอิสระ	ทริสเรทติ้ง

คาดว่าเงินลงทุนต่อปีของบริษัทจะอยู่ในช่วง	

10,000-14,000	ล้านบาทในช่วง	3	ปีข้างหน้า	

การขยายตัวอย่างรวดเร็วจะท�าให้บริษัทจ�าเป็น

ต้องเพิ่มก�าลังคนและระบบในการควบคุมดูแลเพื่อ

ให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ		

(มีต่อ)

ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กร	"SUPER"	

ท่ี	"BBB-"	แนวโน้ม	"Stable"
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 ระดับการก่อหนี้จะเพ่ิมสูงขึ้น
	 อันดับเครดิตถูกลดทอนลงจากโครงสร้างเงิน

ทุนที่มีหนี้จ�านวนมากจากการขยายธุรกิจอย่าง

รวดเร็วของบริษัทนับตั้งแต่ปี	2557	อัตราส่วนหนี้

สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทอยู่ที่	60.8%	

ณ	เดือนกันยายน	2561	นอกจากนี้	ต้นทุนเงินกู้

ยืมของบริษัทก็ยังสูงกว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่ด�าเนิน

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและได้รับ

การจัดอันดับเครดิตโดย

	 ทริสเรทติ้งอีกด้วย	ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงท�าให้

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัท

ลดต�่าลงแม้บริษัทจะมีประสิทธิภาพการด�าเนิน

งานที่ค่อนข้างสูงก็ตาม	ส่งผลให้ก�าไรสุทธิมีความ

อ่อนไหวสูงต่อผลการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า	ซึ่ง

บริษัทจ�าเป็นต้องรักษาผลการด�าเนินงานให้อยู่ใน

ระดับสูงเพื่อให้มีก�าไรสุทธิที่น่าพอใจ

	 ระดับการก่อหนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก

การลงทุนเพิ่มเติม	เพื่อลดภาระหนี้ลงบริษัทได้

วางแผนจะจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

และขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บางส่วนให้แก่กองทุนดังกล่าว	(118	เมกะวัตต์)	

อย่างไรก็ดี	เนื่องจากเงื่อนไขด้านเวลายังมีความ

ไม่แน่นอนและภาวะตลาดไม่เอื้ออ�านวย	ทริส

เรทติ้งจึงไม่รวมรายการดังกล่าวไว้ในสมมติฐาน	

อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัท

อาจเพิ่มขึ้นจนถึง	70%	ในช่วง	3	ปีข้างหน้าได้	

อนึ่ง	อัตราส่วนการก่อหนี้ดังกล่าวจะลดลงเล็ก

น้อยหากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสามารถ

จัดตั้งได้เป็นผลส�าเร็จ

	 เนื่องจากระดับการก่อหนี้เพิ่มสูงขึ้น	กระแส

เงินสดจากการด�าเนินงานเมื่อเทียบกับภาระหนี้จะ

ลดต�่าลง	โดยภาระหนี้ในระดับสูงจะท�าให้ก�าไรจาก

การด�าเนินงานหลังหักดอกเบี้ยจ่ายลดต�่าลง	ทั้งนี้	

ในช่วง	3	ปีข้างหน้าอัตราส่วนก�าไรก่อนดอกเบี้ย

จ่าย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา	และค่าตัดจ�าหน่ายต่อ

ดอกเบี้ยจ่ายน่าจะลดลงต�่ากว่า	3	เท่า	จาก	3.5	

เท่าในช่วง	9	เดือนแรกของปี	2561	ในขณะที่

อัตราส่วนเงินทุนจากการด�าเนินงานต่อหนี้สิน

ทางการเงินคาดว่าจะอยู่ในระดับ	10%-12%	เมื่อ

เทียบกับ	12.8%	ในช่วง	9	เดือนแรกของปี	2561

 สภาพคล่องยังจัดการได้
	 ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทจะสามารถจัดการ

กับสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสม	โดยเงินทุนจาก

การด�าเนินงานน่าจะเพียงพอที่จะรองรับภาระหนี้

ระยะยาวที่จะครบก�าหนดในแต่ละปีได้	ในช่วง	3	

ปีข้างหน้า	เงินทุนจากการด�าเนินงานคาดว่าจะ

อยู่ที่	3,500-4,000	ล้านบาทต่อปี	ขณะที่ต้อง

ช�าระคืนหนี้ระยะยาว	2,000-3,000	ล้านบาท

ต่อปี	ณ	เดือนกันยายน	2561	บริษัทมีวงเงินกู้ที่

ยังไม่ได้เบิกใช้และเงินสดและหลักทรัพย์ในความ

ต้องการของตลาดรวมกันเกือบ	4,000	ล้านบาท

ส�าหรับเป็นแหล่งเงินสดได้อีกทางหนึ่ง	ซึ่งจ�านวน

ดังกล่าวน่าจะสามารถรองรับภาระหนี้ระยะสั้น

จ�านวนประมาณ	2,200	ล้านบาทได้ทั้งจ�านวน

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อก�าหนดทางการเงิน

ส�าหรับวงเงินกู้ที่มีกับธนาคารและหุ้นกู้	โดยบริษัท

ต้องด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้

ไว้ไม่น้อยกว่า	1.2	เท่าและต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้

สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนที่ไม่เกิน	3	เท่า	ขณะที่บริษัท

ย่อยต้องด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการ

ช�าระหนี้ไว้ไม่น้อยกว่า	1.1	หรือ	1.2	เท่าและต้อง

ด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนที่ไม่เกิน	

2.5	หรือ	3	เท่า	บริษัทสามารถปฏิบัติได้ตามข้อ

ก�าหนดดังกล่าวแต่บริษัทย่อยบางแห่งไม่สามารถ

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดได้	อย่างไรก็ตาม	ทริสเรทติ้ง

เชื่อว่าบริษัทย่อยจะได้รับการยกเว้นจากธนาคาร	

เนื่องจากเมื่ออิงจากงบการเงินรวมแล้วบริษัทมี

แนวโน้มของผลการด�าเนินงานที่ดี

 สมมติฐานพ้ืนฐาน
+	ก�าลังการผลิตรวมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ

โรงไฟฟ้าที่ด�าเนินการของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็น	

1,000	เมกะวัตต์ในอีก	3	ปีข้างหน้า

+	รายได้จากการด�าเนินงานรวมจะเพิ่มขึ้นต่อ

เนื่องจนถึงระดับ	8,000	ล้านบาท	

+	อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานจะยังคงอยู่ใน

ระดับที่สูงกว่า	75%	

+	เงินลงทุนจะอยู่ในช่วง	10,000-14,000	ล้าน

บาทต่อปี

 แนวโน้มอันดับเครดิต

	 แนวโน้มอันดับเครดิต	"Stable"	หรือ	"คงที่"	

สะท้อนความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าโครงการ

โรงไฟฟ้าของบริษัทจะมีผลการด�าเนินงานที่น่า

พอใจและสร้างกระแสเงินสดได้ตามที่วางแผนไว้	

นอกจากนี้	ยังคาดว่าบริษัทจะด�าเนินโครงการต่าง	

ๆ	ที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างได้ตามแผนและได้

ผลตอบแทนที่น่าพอใจ	และแม้ระดับการก่อหนี้จะ

เพิ่มขึ้น	แต่อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุน

ของบริษัทจะยังคงต�่ากว่า	70%

 ปัจจัยที่อาจท�าให้อันดับเครดิต
เปลี่ยนแปลง
	 อันดับเครดิตของบริษัทอาจปรับเพิ่มขึ้นหาก

ผลการด�าเนินงานของบริษัทแข็งแกร่งกว่าที่คาด

ไว้และระดับการก่อหนี้ยังคงอยู่ที่ระดับเดิม	ในทาง

ตรงกันข้าม	อันดับเครดิตของบริษัทอาจถูกปรับ

ลดลงได้หากผลการด�าเนินงานของโครงการโรง

ไฟฟ้าต่าง	ๆ	ต�่ากว่าที่คาดการณ์หรือเป้าหมายที่

วางไว้	หรือโครงสร้างเงินทุนของบริษัทอ่อนแอลง

อย่างมีนัยส�าคัญซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่

บริษัทไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างเพียง

พอ	หรือมีการลงทุนโดยใช้เงินกู้มากเกินไป	หรือมี

ต้นทุนในการก่อสร้างที่สูงกว่าคาด

 เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่
เกี่ยวข้อง
-	อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญและการปรับปรุง

ตัวเลขทางการเงิน,	5	กันยายน	2561	

-	วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป,		31	ตุลาคม	

2550

	 บริษัท	ซุปเปอร์	เอนเนอร์ยี	คอร์เปอเรชั่น	

จ�ากัด	(มหาชน)	(SUPER)

อันดับเครดิตองค์กร:	BBB-

แนวโน้มอันดับเครดิต:	Stable

ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กร	"SUPER"	

ท่ี	"BBB-"	แนวโน้ม	"Stable"
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 หากจะกล่าวถึงหุ้น IPO ตอนนี้เป็นที่รู้กัน	ไม่มีใครอยากได้หุ้นจองเหมือนสมัยก่อน	ด้วยผลตอบแทนติดลบ		ใครมีของพร้อม

เทขายวันแรกแบบไม่รีรอ	หุ้นหลายตัวเปิดเทรดวันแรกต�่าจอง	IPO		ไล่มาตั้งแต่	NER	CMC		SISB		STI	และตัวล่าสุดที่เพิ่งประเดิมเข้ามาเทรด

เป็นตัวแรกของปีหมู	SAAM	ที่เปิดเทรดวันแรก	1.70	บาท	จากราคา	IPO	ที่	1.80		บาท	ถือว่ายังไม่พ้นอาถรรพ์

 สัมภาษณ์พิเศษหุ้นอินไซด์  เริ่มต้นศักราชใหม่ รับปีหมู	จึงขอน�าเสนอ	เรื่องราวของหุ้น		IPO		ผ่านมุมมอง	"สมภพ	

ศักดิ์พันธ์พนม	"	แห่ง	APM	ซึ่งในวงการตลาดหุ้น	ชั่วโมงบินของเขาไม่ธรรมดา		ชายผู้ท�าดีลน�าหุ้นใหม่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	

แล้วนับไม่ถ้วน			การันตีฝีมือมาแล้วมากมายหลายบริษัท		ผ่านมาแล้วทั้งยุคของ	IPO	ที่รุ่งโรจน์	ในยุคที่ราคา	IPO			เทรดวันแรกพุ่ง200%		ใน

ทางกลับกันลูกค้าบางรายของAPM		ก็สัมผัสกับค�าว่าหุ้นต�่าจอง	IPO		ในยุคที่	IPO		เปรียบดั่งค�าว่าอาจจะหมดแล้วซึ่งความนิยม		หรือถึงจุดจบ

แล้วหรือยัง?	

 "สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม" ระบุว่าครึ่งปีหลังของปี2561 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น IPO  ต�่ามาก  

แม้หุ้นที่เข้ามาเทรดในช่วงนั้นจะเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการเติบโตดีก็ตาม	รวมทั้งถือเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีด้วย		ซึ่งเหตุผลที่เป็นอย่างนั้น	

เพราะนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในหุ้น	IPO		รวมทั้งปัจจัยต่างๆ	ที่เข้ามารุมเร้า	แต่หากจะมองในกรณีศึกษา		นี่ก็เป็นโอกาสที่นักลงทุนได้เรียนรู้ว่า		

ก่อนจะตัดสินใจลงทุนในหุ้น	IPO	ก็ต้องศึกษาข้อมูลมากขึ้น..........ขอเชิญคุณผู้อ่านสัมผัสกับมุมมองหุ้น	IPO			ของ	"สมภพ	ศักดิ์พันธ์พนม"		ได้

เลยค่ะ
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 Q :  มองหุ้น IPO อย่างไร รวมทั้งประเด็นที่กูรูบางท่านบอกว่าตอนนี้เป็นจุดจบ จุดอวสานของหุ้น 
IPO แล้ว

	 A	:	ก่อนอื่นต้องเรียนนักลงทุนก่อนว่า	บรรยากาศของการลงทุนในช่วงปี	2561	ในช่วงครึ่งปีหลังจะเห็นว่าบรรยากาศของการลงทุนหุ้น	IPO			

ได้รับผลการตอบแทนจากการลงทุนมีโอกาสน้อยหรือเราเรียกว่าแคปปิตอลเกน	(ก�าไรการซื้อขายหุ้น)	ถือว่ามีโอกาสต�่ามาก	แต่อย่างไรก็ตาม

ต้องเรียนว่าหุ้นทุกตัวที่เข้าในช่วง	6	เดือนท้าย	ของปี	2561	เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี	เชื่อว่าอย่างน้อยเงินปันผลหรือ	

Dividend	policy	ที่จะจ่ายให้กับนักลงทุนบริษัทต่างๆ		น่าจะยังมีอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าเปรียบเทียบกับเงินฝาก	

	 ในช่วงปี	2561	ที่ผ่านมามีหุ้น	IPO	ประมาณ	20	กว่าบริษัทนักลงทุนก็รู้สึกว่าหุ้นแต่ละตัวทั้งๆที่มีพื้นฐานดีแต่ท�าไมวันแรกถึงต�่ากว่าจอง		

ตรงนี้มองว่าเกิดจากการขาดความเชื่อมั่นว่าหุ้นว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรหรือบรรยากาศของการลงทุนปัจจัยต่างๆมันเข้ามารุมเร้า		เราฐานะที่

เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน	เชื่อว่าบริษัทต่างๆที่ปรึกษาการเงินที่คัดเลือก	ก�าหนด	P/E	ต่างๆ	เข้ามาแล้ว	น่าจะเป็น	P/E	ที่มีเหตุมีผล	เพียงแต่

ว่าจะท�าอย่างไรให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น	

	 ส�าหรับส่วนตัว	APM	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	น�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลาย	10	บริษัท	มีเคสศึกษาหลายตัวหลัง

จากที่หุ้นเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		จะมีหุ้นที่	Perform	ออกมาดี	ผลประกอบการดี	หลังจากที่เข้าตลาดหลักทรัพย์	6	เดือน	หรือ	1	ปี	

หุ้นก็จะเป็นกระทิงขึ้นมากขึ้น	ก็เชื่อว่าบรรยากาศของการลงทุนก็เป็นโอกาสการเรียนรู้ของนักลงทุนไปว่าเราจะต้องท�าความเข้าใจในหุ้นแต่ละตัว

มากขึ้น

17 www.HoonInside.com 8		January		2019



 Q :  คิดว่าจะล้างอาถรรพ์หุ้น IPO  อย่างไรและมองอย่างไรกับการที่โบรกเกอร์ให้ราคาหุ้น IPO แบบ
ดีมาก 

	 A	:	ส�าหรับปี	2562	มองว่าหุ้น	IPO	ที่จะเกิดขึ้น	นักลงทุนจะต้องท�าความเข้าใจและศึกษาข้อมูล	สิ่งที่ส�าคัญคือหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่า

จะเป็นตลาดหลักทรัพย์ฯ		,นักวิเคราะห์	,บริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้บริหารเองก็ตาม	รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมาให้ข้อมูลข่าวสารผ่าน

ทางสื่อมากขึ้น	เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเข้าใจในธุรกิจมากขึ้น	

	 ขณะที่มองว่าในส่วนของ	Discount	อาจจะมีอัตราส่วนลดมากขึ้น		ส่วนนโยบายจ่ายเงินปันผลอาจจะดูตัวอย่างบางบริษัทที่จ่ายทุก	3	เดือน

หรือ	6	เดือนมากขึ้น	เพื่อสร้างความมั่นใจนักลงทุนที่มีเงินออมและอยากจะลงทุนหุ้นดีๆ	ว่าถึงแม้ราคา	IPO	จะตก	ถึงแม้ราคาจะร่วงลงมาบ้าง	

แต่ผลประกอบการดี	และจ่ายเงินปันผลดี	ก็คือโอกาสส�าหรับบริษัทต่างๆที่จะให้นักลงทุนได้มีการลงทุนพื้นฐานดีๆ	ครับ	

	 ส�าหรับ	APM		ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งบริษัทที่เราเป็นคนท�าดีล		ถ้ามีโอกาสอยากจะเชิญชวนนักลงทุนไปเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม

เพื่อเกิดความเข้าใจและเห็นบรรยากาศของการด�าเนินธุรกิจสร้างความมั่นใจก็เป็นโอกาสที่ดีส�าหรับนักลงทุนและโอกาสดีๆของผู้ที่จะลงทุนหุ้นพื้น

ฐานดีๆ

 Q : ปี2562 นโยบาย APM ที่จะน�าหุ้นเข้าตลาดหุ้นวางไว้อย่างไร

	 A	:	อยากจะเรียนนักลงทุนว่า	APM	เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินก้าวสู่ปีที่	22	เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันบริษัทเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ไม่ว่าจะเป็น	SME	หรือเป็นบริษัทขนาดกลาง	ขนาดใหญ่ก็ตาม		ซึ่งปี2562	เราตั้งใจไว้ว่าในไตรมาส	1/62	น่าจะมีหุ้น	IPO	เสนอ

กับนักลงทุนอยู่	2	บริษัท	และไตรมาส2/62		น่าจะ	2	บริษัท	ไตรมาสที่	3	และ	ไตรมาสที่	4	น่าจะมีอย่างน้อย	1-2	บริษัท	เป้าหมายก็คือ	5-6	IPO	

ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		โดยเฉพาะในไตรมาสที่	1	จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบสายป้องกันฟ้าผ่า	ซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ	

ขณะเดียวกันก็มีธุรกิจทางด้านอาหารก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ	ก็เชื่อว่าปีหน้าก็เป็นโอกาสที่ดีและผมเชื่อมั่นว่าปี	2562		หลังจากที่มีการเลือกตั้งของ

ประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วบรรยากาศต่างๆน่าจะมีการสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนต่างประเทศและโครงการต่างๆของรัฐบาลที่จะมีเงินไหลเข้ามา

จะท�าให้บรรยากาศสภาพคล่องเงินลงทุนในประเทศไทยดีขึ้น	เพราะฉะนั้นภาพรวมการลงทุน	Direct	investment	,		Portfolio	investment	ก็ยัง

เชื่อว่าเงินยังไหลเข้ามาในประเทศไทย	และผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ที่มีอยู่ประมาณ	700	กว่าบริษัทก็ยังเป็นเสน่ห์

ของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบในกรุงประเทศอาเซียน	ซึ่ง	APM	เป็น	1	ของกลไกตลาดทุนเชื่อมั่นว่ากลางปี2562		เป็นโอกาสที่ดีของหุ้น	IPO	

อีกครั้งหนึ่ง
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 Q : Update อาณาจักร APM  ใน CLMV 

	 A	:	อยากจะเรียนนักลงทุนว่า	APM	LAO		และ	APM	(Cambodia)	Securities		เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน		ที่ขณะนี้เรามุ่งมั่นที่จะผลัก

ดันให้ประเทศลาวมีหุ้น	IPO	ในปี262	จ�านวน		1	บริษัท	ก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร		ส่วนในประเทศกัมพูชา(Cambodia	)ในนาม	APM	

Cambodia		เราก็จะมีบริษัทที่ท�าเรื่อง	Food	and	Beverage		(อาหารและเครื่องดื่ม)	ในนามของ	Park	Cafe	เตรียม	Filing	ที่จะเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	

	 	แต่สิ่งส�าคัญก็คือ	Cambodia	น่าจะมีข่าวดีส�าหรับการน�าหุ้นของบริษัทจดเบียนใน	Cambodia	มาจดทะเบียนในประเทศไทย	เราเรียก

ว่า		Dual	Listing	(การจดทะเบียน2ตลาด)		จะเป็นเคสเเรกที่	APM		เอาหุ้นพื้นฐานดีๆ	เอามาจดทะเบียนในประเทศไทยในอีกกระดานหนึ่งของ

ประเทศไทยเพื่อให้นักลงทุนในประเทศไทยในมีโอกาสในการลงทุนหุ้นพื้นฐานดีๆ	โดยเฉพาะบริษัทใน	Cambodia	มีขณะนี้อยู่	5	บริษัท	และมี

รัฐวิสาหกิจ	3	บริษัท	ประกอบไปด้วย	บริษัทท่าเรือน�้าลึก	เราเรียกว่า	PAS	หรือท่าเรือน�้าจืดเราเรียกว่า		PPAS	และบริษัทน�้าประปา	Water	

supply	(PWA)	เพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้ก็จะเป็นโอกาสที่ท�าให้นักลงทุนที่มีเงินออมและผลตอบแทนโดยเฉพาะ	PAS	และ	PPAS	การันตีผล

ตอบแทนขั้นต�่า	5%	ส�าหรับเงินปันผล	การลงทุน	นักลงทุนที่ซื้อหุ้นตัว	PAS	และ	PPAS		ตรงนี้นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลและเอาไปตัดสินใจ

การลงทุนได้ก็เป็นโอกาส	เพราะฉะนั้นถ้าหุ้นต่างๆเข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยก็สามารถที่จะลงทุนผ่านโบรกเกอร์หลักทรัพย์ต่างๆได้	ในปี	2562	

น่าจะมีข่าวดี	หุ้น	Dual	Listing	หรือ	Dual	trading	ครับ

By : สุกัญญา ศิริรวง 
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SPRIME	พร้อมเปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์	9	-	11	ม.ค.62	

ที่ราคาหน่วยละ	10	บาท

	 ทรัสต์	SPRIME	ดีเดย์เปิดให้นักลงทุนจอง
ซื้อหน่วยทรัสต์	9	–	11	มกราคม	2562	ที่ราคา
หน่วยละ	10	บาท	เพื่อเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิ
การเช่าอาคารส�านักงานซันทาวเวอร์ส	เป็นระยะ
เวลา	30	ปี	จากบริษัท	แม็กซ์	ฟิวเจอร์	จ�ากัด	ใน
เครือ	บมจ.สิงห์	เอสเตท	วงเงินลงทุนรวมไม่เกิน	
5,717.5	ล้านบาท	ชูศักยภาพโลเคชั่นทรัพย์สินอยู่
ใกล้กับห้าแยกลาดพร้าว	ท�าเลแห่งอนาคตที่เป็น
จุดเชื่อมต่อธุรกิจ	ระบบขนส่งมวลชน	การค้าและ
ที่อยู่อาศัย	โชว์อัตราเช่าพื้นที่	ณ	30	กันยายน	
2561	อยู่ที่	93.8%	
 นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจ
ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุง
ไทย จ�ากัด (มหาชน)	ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย	เปิด
เผยว่า	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์	เอส	ไพรม์	โกรท	หรือ	S	Prime	
Growth	Leasehold	Real	Estate	Investment	
Trust	(SPRIME)	ซึ่งเป็นทรัสต์กองแรกของบริษัท	
สิงห์	เอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่จะเข้าลงทุน
ในสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนและพื้นที่ส�านักงาน	
พื้นที่ห้องประชุม	สถานออกก�าลังกาย	พื้นที่ส่วน
กลาง	ที่จอดรถและงานระบบของอาคารซันทาว
เวอร์ส	เป็นระยะเวลา	30	ปี	และลงทุนในกรรม
สิทธิสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินงาน
ของอาคารซันทาวเวอร์ส	จากบริษัท	แม็กซ์	ฟิว
เจอร์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	บมจ.สิงห์	เอ
สเตท	พร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหน่วยทรัสต์
ในวันที่	9	–	11	มกราคม	2562	ผ่านสาขาของ
ธนาคารกรุงไทย	(ในช่วงเวลาท�าการ)	และระบบ
จองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์	Money	Connect	by	
Krungthai	ที่ราคาหน่วยละ	10	บาท		ก�าหนด
เงื่อนไขจองซื้อขั้นต�่าที่	1,000	หน่วย	และเพิ่มขึ้น
ครั้งละ	100	หน่วย
	 การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งนี้	คาดว่าจะ
ได้รับการตอบรับที่ดีและเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

ส�าหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สม�่าเสมอจาก
เงินปันผล	เนื่องจากทรัสต์	SPRIME	ได้เข้าลงทุน
ในสิทธิการเช่าอาคารส�านักงานซันทาวเวอร์ส	ซึ่ง
เป็นออฟฟิศให้เช่าที่มีคุณภาพของ	บมจ.สิงห์	เอ
สเตท	บนท�าเลที่โดดเด่นใกล้กับห้าแยกลาดพร้าว	
โดยทรัสต์	SPRIME	มีวงเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน	
5,717.5	ล้านบาท	ซึ่งจะมาจากเงินกู้ยืมไม่เกิน	
1,350	ล้านบาท	และเสนอขายหน่วยทรัสต์อีกไม่
เกิน	4,467.5	ล้านบาท	หรือไม่เกิน	446.75	ล้าน
หน่วย	โดยกลุ่มสิงห์	เอสเตท	และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกัน	ต้องการจะเข้าลงทุนในหน่วยทรัสต์ไม่ต�่า
กว่าร้อยละ	15	ของจ�านวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและ
เสนอขายทั้งหมดอีกด้วย		
	 ส่วนการบริหารทรัพย์สินภายหลังจัดตั้งกอง
ทรัสต์	จะแต่งตั้งบริษัท	แม็กซ์	ฟิวเจอร์	จ�ากัด	
ในเครือ	บมจ.สิงห์	เอสเตท	ที่มีประสบการณ์
บริหารอาคารส�านักงานให้เช่าของกลุ่มสิงห์	เอ
สเตท	เป็นผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้า
ลงทุนครั้งแรก	โดย	บริษัท	แม็กซ์	ฟิวเจอร์	จ�ากัด	
เป็นผู้บริหารทรัพย์สินเดิมก่อนที่กองทรัสต์จะเข้า
ลงทุน	ซึ่งจะท�าให้การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้น	ด้วย
ประสบการณ์และการบริหารจัดการที่ดี	จะส่งผลดี
ต่อผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์ต่อไป	
 นายเกตุกร เขมธร กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เอส รีท แมเนจ
เม้นท์ จ�ากัด ในฐานะผู้จัดการกอง
ทรัสต์	กล่าวว่า	อาคารซันทาวเวอร์ส	ประกอบ
ด้วย	อาคาร	A	สูง	32	ชั้น	อาคาร	B	สูง	40	ชั้น	
และชั้นใต้ดิน	1	ชั้น	บนเนื้อที่กว่า	5	ไร่	โดยมีพื้นที่
ส่วนฐานรากอาคารเชื่อมต่อกัน	รวมพื้นที่ใช้สอย
ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนทั้งสิ้นประมาณ	118,828	
ตารางเมตร	ในจ�านวนนี้เป็นพื้นที่ส�านักงานให้เช่า
สุทธิประมาณ	62,850	ตารางเมตร	และพื้นที่ห้อง
ประชุม	944	ตารางเมตร	
	 จุดเด่นของอาคารซันทาวเวอร์ส	คือ	ตัว
อาคารได้รับการปรับปรุงให้มีความสวยงาม	ทัน
สมัย	ระบบอาคารได้รับการดูแลอย่างดี	ท�าเลที่ตั้ง

อยู่ใกล้ห้าแยกลาดพร้าว	ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อธุรกิจ	
ระบบขนส่งมวลชน	แหล่งค้าปลีกและโครงการ
คอนโดมิเนียมพักอาศัยชั้นน�า	โดยอยู่ใกล้สถานี
รถไฟฟ้า	BTS	หมอชิต	และ	MRT	พหลโยธิน	
ใกล้กับทางพิเศษเฉลิมมหานคร	(จุดขึ้น-ลง
ดินแดง)	ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์	รวม
ถึงสถานที่ส�าคัญอื่นๆ	อาทิ	สถานีขนส่งหมอชิต	
สวนสาธาณะจตุจักร	เซ็นทรัลลาดพร้าว	รวม
ถึงโครงการสถานีกลางบางซื่อที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง	ซึ่งจะเป็นชุมทางรถไฟขนาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพเป็นศูนย์รวมการคมนาคมระบบรางของ
อาเซียน	นอกจากนั้นอาคารซันทาวเวอร์	ยังอยู่
ใกล้กับ	ซัน	พลาซ่า	ของบริษัท	แม็กซ์	ฟิวเจอร์	ที่
ซึ่งเป็นพื้นที่ค้าปลีกและศูนย์อาหารขนาดใหญ่เพื่อ
รองรับพนักงานออฟฟิศและผู้อยู่อาศัยในย่านนี้		
	 ส่วนผลการด�าเนินงานของอาคารซันทาว
เวอร์ส	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	มีอัตราการ
เช่าพื้นที่	93.8%	และอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
ส�านักงานเฉลี่ย	572	บาทต่อ	ตร.ม.ต่อเดือน	
โดยมีผู้เช่ารวม	61	ราย	มีการด�าเนินธุรกิจที่
หลากหลายและส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นน�าทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ	โดยลูกค้าที่จะครบ
สัญญาเช่าพื้นที่ในปี	2562	ได้ทยอยต่อสัญญาเป็น
ไปตามแผนที่วางไว้	ขณะที่กองทรัสต์ประมาณการ
อัตราเงินจ่ายและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ปีแรก	(1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	
2562)	ประมาณ	7%	
	 “เรามีความเชื่อมั่นในทรัสต์	SPRIME	
เนื่องจากได้คัดเลือกทรัพย์สินที่มีคุณภาพของ	
บมจ.สิงห์	เอสเตท	เพื่อเข้าลงทุนครั้งแรก	และ
เชื่อว่ากองทรัสต์มีศักยภาพการเติบโตที่ดีใน
อนาคต	เนื่องจาก	บมจ.สิงห์	เอสเตท	เป็น
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าที่มีโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหลายโครงการที่มีคุณภาพ	
ที่คาดว่าจะพร้อมน�ามาระดมทุนผ่านกองทรัสต์ต่อ
ไปในอนาคต”	นายเกตุกร	กล่าว	

22 www.HoonInside.com 8		January		2019





	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	วันนี้	หุ้นไทยจะบวกแรงต่อเนื่องจาก	วานนี้หรือไม่	ก็
เป็นอะไรต้องติดตาม	เพราะปัจจัยภายนอก	ตอนนี้	มีอิทธิพล	มีผลเชื่อมโยงกันไป
หมด	ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ	การเมือง	การเงินและสังคมโลก	การเล่น	การเทรดใน
ตลาดหุ้น	ต้องระวังตัว	ตลอดเวลา	เพราะสิ่งที่ได้ก�าไร	ได้เงินจากตลาดหุ้น	อาจถูก
ตลาด	ถูกธรรมชาติเอาคืน	ก็เป็นไปได้	อิอิ
	 นาทีนี้	วันพรุ่งนี้	ต้องลุ้น	ผลการเจรจาการค้าโลก	จีนกับสหรัฐ	จะคืบหน้าหรือ
มีข่าวดี	มาบอกกล่าวให้นักลงทุนได้รับทราบ	ตอนนี้อารมณ์ของนักลงทุน	ล้วนเต็มไป
ด้วยโลก	สีชมพู	มองอะไรๆก็บวกไปหมดจร้า
	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,592.72	จุด	เพิ่มขึ้น	17.59	จุด	หรือ	1.12%	มูลค่า
การซื้อขาย	44,999.66	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	5,098.36	ล้านบาท	
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	273.36	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ	
1,068.77	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ	3,756.24	ล้านบาท	
	 ทริส	เรทติ้ง	คงอันดับเครดิตองค์กรของ	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 
คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)	ที่ระดับ	"BBB-"	โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึง
กระแสเงินสดที่แน่นอนจากโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท	ซึ่งแต่ละโครงการมีสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับหน่วยงานการไฟฟ้าภาครัฐ	อันดับเครดิตยังค�านึงถึงผล
การด�าเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงไฟฟ้าของบริษัทด้วยเช่นกัน	อย่างไรก็ตาม	อันดับ
เครดิตถูกลดทอนลงจากกลยุทธ์การลงทุนที่ค่อนข้างเสี่ยงของบริษัทและความเป็น
ไปได้ที่ระดับการก่อหนี้จะเพิ่มสูงขึ้น	นอกจากนี้	อันดับเครดิตยังได้รับแรงกดดัน	จาก
ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทก�าลังพัฒนาอยู่ด้วย
	 บิ๊กสุระแห่ง	COM7	ระบุ	แอปเปิล	อิงค์	หั่นยอดขาย-รายได้ลง	ไม่กระทบผล
งานของ	COM7	เหตุกระจายพอร์ตการจ�าหน่ายสินค้า	มั่นใจยอดขายไตรมาส4	ปี61	
โตน่าพอใจ	เหตุเป็นช่วงไฮซีซันของตลาดสมาร์ทโฟน	คุยภาพรวมธุรกิจปี61	เป็นไป
ตามกลยุทธ์ที่วางไว้	สอดรับกับการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทย
 BAY	มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า	มีแนวโน้มซื้อขายในกรอบ	
31.80-32.10	ต่อดอลลาร์	เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่	32.07	ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์
ที่แล้ว	โดยเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ	7	เดือน	ทั้งนี้	นักลงทุนต่างชาติขาย
หุ้นไทยสุทธิ	4.2	พันล้านบาท	แต่ซื้อพันธบัตร	4.1	พันล้านบาท	ส่วนเงินดอลลาร์
อ่อนค่าลงเทียบทุกสกุลเงินส�าคัญ	ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ	ลดลง			
ในช่วงแรกท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้น	โดยอัตราผลตอบแทนอายุ	2	ปีลด
ลงต�่ากว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ	เป็นครั้งแรกในรอบกว่า	10	ปี	ขณะที่

ตลาดกังวลกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลก
	 ประพันธ์	อนุพงษ์องอาจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่	ธนาคารธนชาต จ�ากัด 
(มหาชน)	ประกาศ	รีเฟรชแบรนด์
รับศักราชใหม่	ชูพนักงานคือ	แบรนด์
แอมบาสเดอร์ตัวจริง!	ประเดิมเปิดตัว
ยูนิฟอร์มใหม่ยกเซต	อิงคอนเซ็ปต์ธน
ชาต	"ริเริ่ม..เติมเต็ม"	เป็นแกนหลักดีไซน์	
ย�้าภาพลักษณ์	"สมาร์ท	ทันสมัย	มีพลัง"	
มิกซ์แอนด์แมตช์ได้ถึง	28	แบบ	มุ่งยก
ระดับบุคลิกภาพ	-	คุณภาพการบริการ
ให้เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย	ผลงาน
ออกแบบของดีไซเนอร์ดัง	"ยุ่ย-พิสิฐ	จง

นรังสิน"	จาก	Tube	Gallery	
	 เรียกว่า	ประพันธ์	อนุพงษ์องอาจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่	ธนาคารธนชาต	เจอเหยี่ยวข่าวซักถามถึงการควบรวมกับTMB	ขอไม่
ตอบ	ให้เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้น	พร้อมกระซิบสัปดาห์หน้า	เตรียยมประกาศขึ้นดอกเบี้ย
เงินฝากประจ�า
 AMANAH	บวกเกือบ	25%	วานนี้	แม่มดน้อย	ไม่อยากให้นักลงทุน	หาค�า
ตอบ	ว่า	มีปัจจัยบวก	มีข่าวดี		เพราะราคาหุ้น	AMANAH	เกิดจากการเก็งก�าไรเป็น
หลัก		ดังนั้นการคิด	การเล่น	ต้องใช้ความเร็วและการกล้าตัดสินใจ	555
	 ราคาหุ้น	บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	เอ็นเนอร์ยี่	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	
SAAM	ปิดเทรดวันแรกที่	1.52	บาท	ลดลง	0.28	บาท	หรือคิดเป็น	15.56%	
มูลค่าการซื้อขาย	95.34	ล้านบาท	โดยราคาหุ้น	SAAM	เปิดตลาดที่	1.70	บาท	ราคา
ขึ้นสูงสุด	1.75	บาท	และราคาลงต�่าสุด	1.51	บาท	วันนี้เด้งแล้วลง	หรือ	เปิดแล้ว	ลง
สู่โลกแห่งความเป็นจริงระดับใดนั้น		แม่มดน้อย	ก็ไม่อาจท�านายได้	เพราะหุ้นไอพีโอ	
ล้วนเปิดจองรอบ	2	รอบ3	รอบ4กันแล้ว
	 ส�าหรับไอพีโอตัวต่อไป	นั่นคือ	CAZ	คงเป็นอะไร	ต้องมาลุ้น	เพราะจะบอกว่า	
ต�่าจองวันแรก		ก็บอกได้ยาก	ของแบบนี้	มันไม่แน่นอน	ยังไงๆ	แม่มดน้อย	ก็ขอเอาใจ
ช่วย	CAZ
	 ทีมกลยุทธ์	Nomura	เล็งเป้า	SET	ปีหมู	1,914	จุด-คาด	SET	1H19	
"Sideway	Up"เน้น	Theme	การลงทุนในหุ้น	Election	Play	ได้แก่	หุ้นน�าดัชนีและเป็น
เป้าของต่างชาติ	(PTT,	BBL)	หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายใน
และก�าลังซื้อฟื้นตัวจากระบบตัวแทนช่วยกระจายรายได้	(CPALL)	หุ้นสื่อโฆษณาที่ได้
ประโยชน์ก่อนเลือกตั้ง	(PLANB)	หุ้นเด่นรับแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ฉบับใหม่	(GULF)	หุ้นที่ก�าไรกลับมาเติบโตรอบใหม่หลังปรับโครงสร้าง	(SAWAD)	
และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากวงจรการลงทุนของไทยและมักขึ้นไวก่อนเลือกตั้ง	(STEC,	
AMATA,	CK,	WHA,TOA)

บวกแรง

บล.เคจีไอ	:	ADVANC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	221.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	AEONTS	ราคาพื้นฐาน	ที่	217.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	COM7	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	24.00	บ.

บล.ฟิลลิป	:	ADVANC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	228.00	บ.

    บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	HMPRO	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	17.50	บ.	

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	QH	แนะน�า	ซื้อเก็งก�าไร	ราคาพื้นฐาน	ที่	3.10	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	TOP	แนะน�า	ซ้ือเก็งก�าไร	ราคาพืน้ฐาน	ท่ี	85.00	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	PSL	แนะน�า	ซื้อเก็งก�าไร	ราคาพื้นฐาน	ที่	11.60	บ.	
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1.
	 ฝ่ายสื่อสารองค์กร	บริษัท	ทรีซิกตี้ไฟว์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TSF	เปิด

เผยว่า	เมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทฯ	ได้พัฒนาป้ายโฆษณารูปแบบใหม่	โดยน�าเอา

นวัตกรรมที่ทันสมัยจากต่างประเทศ	พร้อมทั้งออกแบบให้มีความสวยงาม

และมีประโยชน์ใช้สอยที่สามารถรองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่าง

ดี	โดยรวมความ	“ไฮเทค”	ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ	และเพิ่มความสามารถ

ใหม่	ๆ	เข้าไป	เช่น	หน้าจอLCD	แบบHD	ขนาด	65	นิ้ว	เพื่อใช้ในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือท�าเนื้อหาเชิงครีเอทีฟต่าง	ๆ	ได้	มีระบบควบคุมการ

ใช้งานต่างๆ	ผ่านทางหน้าจอแท็บเล็ต	ที่ท�างานบนระบบแอนดรอยด์	รวมทั้ง

การออกแบบให้ประชาชนสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็

ตด้วยพอร์ต	USB	นอกจากนี้ยังรายงานสภาพอากาศพร้อมทั้งติดตั้งกล้อง

วงจรปิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	และจะพัฒนาให้ตู้โฆษณา	“SMART	CITY”	

เป็นจุดปล่อยสัญญาณ	Wi-Fi	ได้ในอนาคตเร็ว	ๆ	นี้

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯได้ศึกษาและส�ารวจกระแสความนิยมของกลุ่มเป้า

หมายพบว่า	ป้ายโฆษณาและบริการดังกล่าวอยู่ในความสนใจของประชาชน	

เนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความทันสมัย	จึงได้เดินหน้าพัฒนาป้าย

โฆษณาดังกล่าวต่อเนื่องให้อยู่ในรูปแบบของการโฆษณาที่ใช้ชื่อว่า		“SMART	

CITY”	และมีนโยบายเลือกจุดติดตั้งให้อยู่ใจกลางย่านศูนย์กลางธุรกิจของ

กรุงเทพมหานคร	ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า	โดยเริ่ม

ติดตั้งที่ห้างสรรพสินค้า	“TERMINAL	21”	เป็นแห่งแรกจ�านวน	3	จุด	และมี

เป้าหมายจะขยายจุดบริการดังกล่าวเพิ่มทั้งในกทม.และปริมณฑลเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องภายในปีนี้

TSF	พลิกโฉมป้ายโฆษณาดิจิตอลรูปแบบใหม	่

“SMART	CITY”	เร่ิมเจาะท�าเลปักป้ายในห้างใจกลาง

ธุรกิจ	“TERMINAL	21”

	 นายโทชิโนริ	โอสุมิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ไทยสโตเรจ	

แบตเตอรี่	จ�ากัด	(มหาชน)	“BAT3K	เปิดเผยว่า	ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	

ครังที่	2/2561	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท	ตรา

ประทับบริษัท	แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท	โดยมีราย

ละเอียด	ดังนี้	

	 เดิม	:	ภาษาไทย	บริษัท	ไทยสโตเรจ	แบตเตอรี่	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ภาษาอังกฤษ	Thai	Storage	Battery	Public	Company	Limited

	 ใหม่	:	ภาษาไทย	บริษัท	ฮิตาชิ	เคมิคอล	สโตเรจ	แบตเตอรี่	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	(มหาชน)

	 ภาษาอังกฤษ	Hitachi	Chemical	Storage	Battery	(Thailand)	Public	

Company	Limited

	 ทั้งนี้	บริษัท	ได้ด�าเนินการจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมตามรายละเอียดดัง

กล่าวข้างต้น	ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	เรียบร้อยแล้ว

BAT3K	เผย	ผถห.ไฟเขียว		เปล่ียนชื่อ	บริษัทใหม่เป็น	
"บมจ.ฮิตาชิ	เคมิคอล	สโตเรจ	แบตเตอร่ี"		2.

3.
	 นางสุพร	อ�านวยพรรณ	เลขานุการบริษัทบริษัท	อาร์	ซี	แอล	จ�ากัด	

(มหาชน)	RCL	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2562	เมื่อ

วันที่	4	มกราคม	2562	ได้มี	มติอนุมัติให้บริษัทฯ	ขายเรือของบริษัทฯ	จ�านวน	

2	ล�า	คือ	เรือ	“อนันต์ภูมิ”	และ	เรือ	"ปาณิภูมิ”

	 ขณะที่รับทราบการจะขายเรือของบริษัท	ริจิแนล	คอนเทนเนอร์	ไลน์	พีที

อี	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	ที่บริษัทฯถือหุ้นทั้งจ�านวน	และจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัทในประเทศสิงคโปร์	จ�านวน	2	ล�า	คือ	เรือ	“ชนาภูมิ”	และ	เรือ	“ธนุภูมิ”

	 ทั้งนี้การขายเรือทั้ง	4	ล�าซึ่งมีอายุงาน	23	ปี	เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ	

บ�ารุงรักษาเรือ

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ขายเรือทั้ง	4	ล�าดังกล่าวให้กับบริษัทซึ่งไม่ได้เป็นบุคคล

ที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ	โดยมีมูลค่า	การขายรวม	319,089,406	บาท	(อัตรา

แลกเปลี่ยน	1	เหรียญสหรัฐฯ	เท่ากับ	32.3342	บาท)	และมีมูลค่ารวมของ	

สิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ	2.45	จึงไม่เข้าข่ายการเปิดเผยข้อมูลตาประกาศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรื่องหลักเกณฑ์	วิธีการ	และการเปิดเผย

เกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯจดทะเบียน	ดังนั้น

จึงไม่ต้องแจ้งสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น

RCL	ขายเรือ	4	ล�า	หวังลดค่าใช้จ ่ายในการบ�ารุง
รักษาเรือ

	 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถ	

Digital	Banking	ขับเคลื่อนสู่การเป็น	‘สังคมไร้เงินสด’	ล่าสุด	เพิ่มช่องทาง

ช�าระค่าบัตรโดยสารรถไฟฟ้า	BTS	ผ่าน	‘QR	Code’	ธนาคารกรุงเทพ	พร้อม

มอบสิทธิพิเศษรับเงินคืน	5	บาท/เที่ยวเดินทาง	เมื่อใช้แอปพลิเคชัน	บัวหลวง	

เอ็มแบงก์กิ้ง	สแกน	QR	ซื้อตั๋ว	BTS	แบบเที่ยวเดียวที่ตู้จ�าหน่ายตั๋วโดยสาร

อัตโนมัติ	(สูงสุด	10	สิทธิ์/คน/เดือน)	ตั้งแต่วันนี้	–	31	มีนาคม	พ.ศ.2562	เพื่อ

ตอบโจทย์	“พฤติกรรมผู้บริโภค”	ที่ต้องการท�าธุรกรรมการเงินบนช่องทาง

ดิจิทัลด้วยตัวเองให้สะดวกสบาย	รวดเร็ว	และปลอดภัย	ผ่านบริการออนไลน์

บนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	‘QR	Code’	ธนาคารกรุงเทพ	ด้วยแอปพลิเคชัน	

“บัวหลวง	เอ็มแบงก์กิ้ง”	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพ	โทร.

1333	หรือ	www.bangkokbank.com./

	 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

4.
BBL	เปิดบริการสแกน	‘QR	Code’	ช�าระค่าต๋ัว	

BTS	ด้วยแอปฯ	“บัวหลวง	เอ็มแบงก์ก้ิง”	

พร้อมโปรฯ	รับสิทธิ์เงินคืน
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ตง	ธีระนุสรณ์กิจ	(ที่	2	จากซ้าย)	กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เคซีจี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัดผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	และจัด

จ�าหน่าย	สินค้าอาหารตะวันตกชั้นน�า	อาทิแบรนด์	อิมพีเรียล	และ	อลาวรี	จัด

งานฉลองครบ	60	ปี	เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับคู่ค้า	ลูกค้า	และ

พันธมิตรจากทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมด�าเนินธุรกิจมาตลอด	60	ปี	พร้อม

ประกาศตั้งเป้าหมายการเข้าตลาดหลักทรัพย์	โดยได้รับเกียรติจากพณฯท่าน

อภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	ประธานในพิธี	(ที่	2	

จากขวา)	พร้อมด้วยสมพล	เกียรติไพบูลย์	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

และประธานมูลนิธิสัมมาชีพ	ประธานร่วมในพิธี	(ขวา)	และดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์

สวัสดิ์	ประธานที่ปรึกษาบริษัทฯ	(ซ้าย)	โดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้า

ทั้งในและต่างประเทศ	พร้อมสินค้าไฮไลท์อิมพีเรียลคุกกี้	ลิมิเต็ด	อิดิชั่น	ที่ถูก

สร้างสรรค์มาเพื่อการเฉลิมฉลองครั้งนี้โดยเฉพาะ	ณ	รอยัลพารากอน	ฮอลล์

ชั้น	5	เมื่อเร็วๆนี้

บริษัท	เบตเตอร์	เวิลด์	กรีน	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	BWG	ผู้ประกอบธุรกิจ

ก�าจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ	เผาท�าลาย	และน�ากลับมา

ใช้ใหม่	ร่วมส่งเสริมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานประชุม

กิจกรรม	Safety	Day	ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรและเจ้าของกิจการ	

รวมทั้งตัวแทนระดับบริหารของผู้รับเหมาย่อย	รับรู้และตระหนักถึงการ

ด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	พร้อมรณรงค์เกี่ยวกับงาน

ทางด้านสิ่งแวดล้อม	งานนี้	BWG	ที่เชี่ยวชาญทางด้านวัตกรรมในการก�าจัด

กากอุตสาหกรรม	ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ด้านการก�าจัดกาก

อุตสาหกรรมภายในโรงงานอย่างครบวงจร	ตั้งแต่การตรวจสอบ	ส่งก�าจัด	น�า

มาบ�าบัด	ก�าจัดและการแปรรูปน�ามาใช้ประโยชน์ในด้านพลังงาน	เรียกได้ว่า	ได้

รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานกันเป็นอย่างมาก	ณ	โรงแรมอโนมา	เมื่อเร็วๆ	

นี้

ฉลองครบ	60	ปี	เคซีจี	คอร์ปอเรชั่น	ปรับการบริหาร

สู่ระดับสากล

BWG	ร่วมส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
งาน	Safety	Day	

1.
2.
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คุณสิตาพัชร์ นอโรจน์ธนรัฐ  ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน) LIT 
มอบส่งความสุขสวัสดีปีหมูทอง 2562 ณ 
ส�านักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จ�ากัด 
มอบส่งความสุขสวัสดีปีหมูทอง 2562 
ณ ส�านักข่าวหุ้นอินไซด์

3.

4.
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